

Biểu mẫu 17.

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Khoa Khoa học Tự nhiên,
năm học 2022-2023**

Chuyên ngành đào tạo: **Sinh học thực nghiệm (MS: 8420114)**

ST T	Nội dung	Trình độ đào tạo				
		Tiền sĩ	Thạc sĩ	Đại học		
				Chính quy	Liên thông chính quy	Văn bằng 2 chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh		Người đã tốt nghiệp đại học chính quy và không chính quy ngành Sư phạm Sinh-KTNN, Sinh học, Nông học, Nông nghiệp và các ngành gần theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của trường Đại học Quy Nhơn và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về yêu cầu trình độ ngoại ngữ: trình độ ngoại ngữ đầu vào đạt chuẩn bậc 3 theo Khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương.			
I I	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được		Về kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu về sinh học, nông nghiệp, môi trường; Nâng cao kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học; Hoàn thiện kỹ năng xây dựng đề án và viết báo cáo khoa học. Về thái độ: Người học biết yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực trong công tác thuộc các lĩnh vực có liên quan đến Nông – Lâm – Ngư nghiệp.			

ST T	Nội dung	Trình độ đào tạo				
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học		
				Chính quy	Liên thông chính quy	Văn bằng 2 chính quy
			- Về trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 về Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.			
I I I	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học		- Học viên được tạo điều kiện đầy đủ về cơ sở vật chất và chế độ, chính sách phục vụ cho việc học tập. - Nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ giảng dạy để khai thác các nguồn tài liệu quý.			
I V	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện		Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.			
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường		Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể học lên trình độ tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan đến sinh học.			
V I	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp		Làm việc trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, THPT và các cơ quan, ban ngành có liên quan đến sinh học, nông nghiệp.			